



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขระดับตำแหน่งของบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ และตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญและรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ การนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด จึงได้ประกาศรายชื่อผลงานและสัดส่วนของผลงานสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกไว้ ดังนั้น หากผู้ใดเห็นว่าผลงานและสัดส่วนของผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นจริงให้ดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ และหากตรวจสอบแล้วพบว่าการทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดส่งผลงานได้ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดการส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอำนาจ วิชาญวดี)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก		ตำแหน่งว่าง/สังกัดใหม่	ตำแหน่ง เลขที่
	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม		
๑	นางสุนันพร มาลัยทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักอำนวยการ	๑๙๙
๒	นางศิริลักษณ์ จันทร์วรรณท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๐๗๗
๓	นางสุดจิตร ไทรนิ่มนวล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	๑๑๙๘
๔	นางสาวณภาพัช เพชรไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๓๗
๕	นางสาวนุศรา ประสงคียิ่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๖๓
๖	นางทัศนีย์ วีชราไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๗๓
๗	นายอัครเดช สีมาพลกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักการคลังและสินทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๗๐
๘	นางอภันตรี อมราพิทักษ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	๕๘๔
๙	นายตฤณ ก้านดอกไม้	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕ ช่วยราชการที่สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	๕๗๔
๑๐	นางพัทธ์นันท์ พิสุทธิ์ธราพร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักทดสอบทางการศึกษา	๕๔๔
๑๑	นางสาวชุลีกร โชติดี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักทดสอบทางการศึกษา	๑๒๕๐
๑๒	นางสาวกนกพร เรืองศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักการคลังและสินทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักการคลังและสินทรัพย์	๓๕๔

๗๕

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก		ตำแหน่งว่าง/สังกัดใหม่	ตำแหน่ง เลขที่
	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม		
๑๓	นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔๖
๑๔	นางสร้อยรัตน์ มาลสุวรรณโณ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	๗๐๗
๑๕	นางสาวลดา เย็นใจ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	๗๔๗
๑๖	นางรำไพ บุตรธนู	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	๗๗๖
๑๗	นางสาวพะยง ทองสมนึก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	๘๗๔
๑๘	นางพัชรี บุตรกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	๙๔๔
๑๙	นายอุทิศ บุญพงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	๙๔๙

๕

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา
แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ร.ร.	ผู้ได้รับการคัดเลือก		ตำแหน่งว่าง/สังกัดใหม่	ตำแหน่ง เลขที่
	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม		
๑	นายพิสุทธิ์ ยงทางเรือ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ช่วยราชการที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักบริหารงาน ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มบริหารสำนักงาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักบริหารงาน ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๑๒
๒	นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ช่วยราชการที่สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๔๒๒
๓	นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร	ครู คศ. ๑ โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ช่วยราชการที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕๘๘

(Handwritten mark)

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทยาวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมผลงานและสัปดาห์ของผลงาน

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด		เลขที่	ผลงานและสัปดาห์ของผลงาน (หน่วย)	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัด			
๑	นางสุนันพร มาลัยทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักอำนวยการ	๑๙๙	๑ - ๓	
๒	นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๐๗๗	๔ - ๖	
๓	นางสุดจิตร ไทรนิมมवल	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	๑๑๙๘	๗ - ๑๐	
๔	นางสาวณภักษ์ เพชรไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๓๗	๑๑ - ๑๓	
๕	นางสาวนุศรา ประสงคียง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๖๓	๑๔ - ๑๘	
๖	นางทัศนีย์ วิชรไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๗๓	๑๙ - ๒๓	
๗	นายอัศรินทร์ สีมาพลกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักการคลังและสินทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๗๐	๒๔ - ๒๕	
๘	นางอภินันท์ อมราพิทักษ์	นักวิชาการศึกษา สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	๕๘๔	๒๖ - ๒๙	
๙	นายตฤณ ก้านดอกไม้	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ช่วยราชการที่สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	๕๗๔	๓๐ - ๓๕	

๙

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมผลงานและสัปดาห์ของผลงาน

แนบท้ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมผลงานและสัปดาห์ของผลงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด		เลขที่	ผลงานและสัปดาห์ ของผลงาน (หน้าที่)	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก/สังกัด			
๑๐	นางพิศพนันท์ พิสุทธิ์ธรรพร	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักทดสอบทางการศึกษา	๕๔๔	๓๖ - ๓๘	
๑๑	นางสาวบุศิกร โชติดี	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักบริหารงานและการศึกษา	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักทดสอบทางการศึกษา	๑๒๕๐	๓๙ - ๔๓	
๑๒	นางสาวกนกพร เรืองศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักการคลังและสินทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักการคลังและสินทรัพย์	๓๔๔	๔๔ - ๔๖	
๑๓	นางสาวสุพัตรา อุระวัฒน์พันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔๖	๔๗ - ๕๓	
๑๔	นางสร้อยรัตน์ มาละวรรณโม	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	๗๐๗	๕๔ - ๕๗	
๑๕	นางสาวลดา เย็นใจ	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักวิชาการศึกษานโยบาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	๗๔๗	๕๘ - ๖๒	
๑๖	นางรำไพ บุตธนู	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	๗๗๖	๖๓ - ๖๕	
๑๗	นางสาวพะยง ทองสมนึก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	๘๗๔	๖๖ - ๗๒	
๑๘	นางพัชรี บุตธนู	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	๙๔๔	๗๓ - ๗๕	
๑๙	นายอุทิศ บุญพงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ	๙๔๙	๗๖ - ๗๙	